

Số: 03 /KH-BQLKN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2024: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” tại Ban Quản lý Khu Nam**

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban Quản lý Khu Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2024 gồm những nội dung như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và phù hợp với tình hình cơ quan.

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ đề năm 2024 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu Nam. Xác định nội dung công việc, phân công trách nhiệm của từng công chức, viên chức và người lao động trong tham mưu, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2024.

### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

#### 1. Về thực hiện Chuyển đổi số

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BQLKN ngày 10/5/2022 của Ban Quản lý Khu Nam về triển khai thực hiện Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và “Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Ban Quản lý Khu Nam.

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trên nhóm zalo của cơ quan, qua các cuộc họp định kỳ. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị.

Thường xuyên cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến việc chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Ban Ngành tổ chức nhằm thay đổi nhận thức và ứng dụng thực tế vào công việc của đơn vị, cá nhân.



Cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch, đầu tư, đất đai, hồ sơ tài liệu liên quan từng bước hình thành kho dữ liệu điện tử dùng chung của cơ quan để phục vụ công tác chuyển đổi số theo kế hoạch của Ban.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng đến toàn thể viên chức và người lao động của Ban Quản lý Khu Nam trong thực hiện Chuyển đổi số kết hợp thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thực hiện rà soát nâng cấp cải thiện đường truyền kết nối mạng Internet cơ quan đảm bảo ổn định, tốc độ download và upload cao, hỗ trợ kết nối wifi rộng rãi để phục vụ công tác chuyên môn chung của công chức, viên chức và người lao động. 100% công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2021.

Sắp xếp hồ sơ lưu trữ để thực hiện số hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu vào Kho dữ liệu điện tử dùng chung để phục vụ công tác chuyển đổi số của cơ quan.

Đẩy mạnh số hóa dữ liệu dùng chung bằng việc sử dụng, khai thác, cập nhật và chia sẻ dữ liệu Hệ thống bản đồ số Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đúng quy định, mục đích, chức năng, nhiệm vụ theo tài khoản cá nhân được cấp theo thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, trong đó triển khai các nhiệm vụ thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Thực hiện xử lý văn bản qua hệ thống quản lý văn bản (VIC, MCC) đúng quy trình và tích cực sử dụng hệ thống thư điện tử trong trao đổi công việc.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc về chuyển đổi số cơ quan. Hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện báo cáo theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì thực hiện, các phòng, đơn vị phối hợp thực hiện.

## **2. Về thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15**

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến công chức nội dung liên quan của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2024: “*Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội*”.

Tăng cường các hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Xây dựng.

Trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch các bước thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu chức năng số 19.

Phối hợp Sở, ngành, Ủy ban nhân dân Quận - huyện xem xét bố trí đất cho các trường cao đẳng, đại học có nhu cầu đầu tư dự án vào Khu chức năng số 12, 20.

Triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2024.

Theo dõi, xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án trên địa bàn Khu đô thị mới Nam Thành phố.

Tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thực hiện đầu tư xây dựng công viên cây xanh trên địa bàn Khu A - Đô thị mới Nam Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp thực hiện.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng triển khai và theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của Kế hoạch, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban.

2. Giao Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc Ban có trách nhiệm triển khai đến công chức, viên chức, người lao động của đơn vị kế hoạch này và có các biện pháp thực hiện trong từng lĩnh vực quản lý để việc triển khai thực hiện kế hoạch mang tính thiết thực và đạt hiệu quả cao; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 29/5/2024), và năm (trước ngày 26/10/2024) để Văn phòng tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện chủ đề năm 2024: “*Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội*” tại Ban Quản lý Khu Nam./.

#### Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Các đơn vị trực thuộc;
- CVP, TH;
- Lưu: VT, VP, (Phung).

**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

*SgMol*

**Dương Thành Công**

